



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

ที่ ขก ๓/๙๘๐๑ /

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป ได้จัดทำโครงการตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี รวมไปถึงกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน นั้น

บัดนี้ แผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันทกานต์ พรหมภักดี)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางนันทน์ภัส เตชะศิริโชคมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นของปลัด อบต.ดอนช้าง

(นายวิชัย แก้วไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

ความเห็นของนายก อบต.ดอนช้าง

(นายศิริพงษ์ ทองสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563
<p>1. เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</p> <p>1.1 สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมใน การปฏิบัติราชการ</p>	<p>1.1.1) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563</p> <p>1.1.2 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการ พนักงานจ้าง</p>	<p>ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยจัดกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 44 คน งบประมาณ 8,280.-บาท</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
		<p>ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางกระจายข่าวหมู่บ้าน / เว็บไซต์องค์กร</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563
<p>1.2 สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ</p>	<p>1.1.4) การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการมีจิตอาสา</p>	<p>ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาชุมชนตำบลดอนช้าง</li> <li>2.โครงการจิตอาสา “ทำความสะดวกดีในตำบลดอนช้าง จำนวน 8 วันวันที่ 5 ตุลาคม 2563</li> <li>2.2 โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมกำจัดพืชรพิษในสระน้ำสาธารณะหนองนกเลี้ยง วันที่ 15 มกราคม 2563</li> <li>2.3 กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่ราชการและสาธารณะ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562</li> </ol> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>2. รวมพลังแผ่นดิน</p> <p>ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p>	<p>2.2.1) ดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	<p>จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ 3 ช่องทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ที่ทำการ อบต.ดอนช้าง</li> <li>2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์</li> </ol>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการกิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย	<p>3.1.1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต</p>	<p>3. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ อบรม คณข่าง</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตโดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงานต่อต้านการทุจริต	<p>3.1.2) รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตมิชอบ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>รายงานผลการร้องเรียนการทุจริตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
5.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต	<p>3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
5.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน	<p>4.1.1) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563
<p>4. รวมพลังแผ่นดิน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการ</p> <p>2.2 พัฒนาช่องทางเฝ้าระวังการแจ้งเบาะแส ให้สะดวกหลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>2.2.1 ดำเนินการจัดทำช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>2.2.2 สร้างมาตรฐานความโปร่งใส ตามแนวทางการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพ ของ ITA</p>	<p>จัดทำช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ ร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ 3 ช่องทาง</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ทำการ อบต.คอนซาง</li> <li>2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์</li> <li>3. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ อบต.คอนซาง</li> </ol> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
		<p>ผลการตรวจประเมินตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ทุจริต ประจำปี 2563</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>